

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
BAN CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI
LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 7 năm 2009

Số: 3568 /UBND-BCĐ

V/v triển khai công tác
đăng ký thuế thu nhập cá nhân

Kính gửi:

- Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể thành phố;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện.

Căn cứ Quyết định số 4262/QĐ-UBND ngày 08 tháng 10 năm 2008 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về việc thành lập Ban chỉ đạo triển khai thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân tại thành phố Hồ Chí Minh.

Thực hiện văn bản hướng dẫn số 2188/TCT-CNTT ngày 03 tháng 6 năm 2009 của Tổng cục Thuế về triển khai công tác đăng ký thuế qua tổ chức trả thu nhập trong năm 2009.

Để việc cấp mã số thuế thu nhập cá nhân được thuận lợi cho tất cả các cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công hiện đang làm việc tại các Sở, ban, ngành và đoàn thể trên địa bàn thành phố.

Nay Ban chỉ đạo đề nghị Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các cơ quan Ban, Ngành thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện tập trung tổ chức thực hiện việc đăng ký thuế để được cấp mã số thuế cho tất cả các đơn vị chi trả thu nhập và các cán bộ viên chức thuộc đơn vị mình như sau:

I. Mục đích, yêu cầu:

Luật thuế Thu nhập cá nhân có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2009, có phạm vi điều chỉnh rộng, liên quan đến nhiều đối tượng nộp thuế, yêu cầu đặt ra rất lớn trong việc thực hiện Luật, trong đó việc cấp mã số thuế cho cá nhân có thu nhập là cần thiết để phục vụ cho công tác quản lý.

Do đó các tổ chức trả thu nhập và cá nhân có thu nhập chịu thuế phải thực hiện việc đăng ký mã số thuế của mình, việc cấp mã số thuế cho tổ chức trả thu nhập và cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công được thực hiện trên diện rộng, không phân biệt mức thu nhập trên hay dưới 4.000.000 đồng/tháng.

II. Nội dung triển khai:

1/ Tuyên truyền, phổ biến việc đăng ký mã số thuế:

Mục tiêu chung là tạo thuận lợi cho tất cả cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công đều được cấp mã số thuế, đảm bảo các tổ chức trả thu nhập và cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công nắm bắt được thông tin kịp thời về trình tự đăng ký mã số thuế.

Nội dung tuyên truyền phải hướng trọng tâm vào tổ chức trả thu nhập và cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công. Từ đó nâng cao ý thức tự giác của cá nhân và các tổ chức chi trả thu nhập trong việc đăng ký cấp mã số thuế theo đúng quy định.

2/ Hướng dẫn trình tự, thủ tục cấp mã số thuế.

Đối tượng phải đăng ký thuế để được cấp mã số thuế theo quy định gồm tất cả cá nhân có thu nhập, đang làm việc tại các cơ quan hành chính cấp thành phố và quận - huyện; các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp; các đơn vị sự nghiệp là các trường học, bệnh viện, viện nghiên cứu, các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình; các tổ chức quốc tế và tổ chức nước ngoài; các ban quản lý dự án, văn phòng đại diện của các tổ chức kinh tế nước ngoài; các đơn vị chi trả thu nhập khác.

Hướng dẫn trình tự, thủ tục đăng ký thuế cho tổ chức trả thu nhập, tổ chức tiếp nhận tờ khai, file dữ liệu, nhập và lưu trữ dữ liệu của các tổ chức, cá nhân đăng ký cấp mã số thuế.

3/ Phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước.

Tăng cường công tác quản lý theo chức năng của các sở, ban, ngành, qua đó cùng phối hợp với cơ quan thuế trong việc quản lý các tổ chức trả thu nhập và các cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công.

III. Tổ chức thực hiện:

1/ Đối với Cục Thuế thành phố:

Chủ động triển khai, hướng dẫn trình tự cấp mã số thuế, phối hợp với các tổ chức trả thu nhập tổ chức tốt việc hướng dẫn kê khai để thực hiện việc cấp mã số thuế cá nhân đến tất cả các cơ quan, ban ngành, đoàn thể và các cá nhân có thu nhập chịu thuế.

Tổ chức bộ phận thường xuyên hướng dẫn, tiếp nhận thủ tục và cập nhật đăng ký mã số thuế.

Xây dựng kế hoạch triển khai công tác cấp mã số thuế thông qua việc rà soát tất cả các tổ chức trả thu nhập và các cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công đang làm việc trên địa bàn, đảm bảo từ nay đến tháng 10 năm 2009 cấp đầy đủ mã số thuế cho các cơ quan chi trả thu nhập và cho cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công hiện chưa có mã số thuế.

Chỉ đạo Chi cục Thuế các quận - huyện thực hiện việc rà soát danh sách các ban ngành, đoàn thể thuộc phân cấp quản lý trên địa bàn thực hiện việc cấp mã số thuế theo đúng quy định cho tổ chức trả thu nhập và cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công.

2/ Đối với các Sở, ban, ngành thành phố và các quận - huyện:

Giám đốc các Sở, ban, ngành thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện có trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo công tác phổ biến việc đăng ký thuế để được cấp mã số thuế cho cán bộ công chức trong phạm vi đơn vị mình quản lý.

IV. Thời gian thực hiện:

Thời gian thực hiện việc đăng ký và cấp mã số thuế cho cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công qua các tổ chức trả thu nhập bắt đầu từ tháng 7 năm 2009 và dự kiến kết thúc vào cuối tháng 9 năm 2009.

Ban chỉ đạo triển khai Luật Thuế thu nhập cá nhân thành phố yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện trên địa bàn thành phố nhanh chóng triển khai công tác đăng ký thuế cho đơn vị mình và cán bộ công chức viên chức trong cơ quan.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các đơn vị liên hệ trực tiếp Cục thuế thành phố (Phòng Thu nhập cá nhân - số điện thoại 39302252 hoặc 39302253) để được hướng dẫn chi tiết./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên Ban chỉ đạo;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND. TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- Thường trực Ban chỉ đạo TW;
- VPUB: CPVP;
- Các Phòng CV;
- Trung tâm Công báo TP;
- Lưu: VT, (TM/Cg) 495

TRƯỞNG BAN



PHÓ CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
Nguyễn Thị Hồng